

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND - CN3

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2021

V/v: Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: **Bộ Công Thương**

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn Bộ Công Thương thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện Vĩnh Phúc phát triển kinh tế, xã hội. Với mục tiêu phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp là nền tảng để phát triển các ngành kinh tế khác, những năm qua Vĩnh Phúc luôn quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiếp tục xác định lấy công nghiệp làm nền tảng, động lực phát triển kinh tế chủ yếu của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; thu hút đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện có, bổ sung quy hoạch, phát triển các khu, CCN mới ở những nơi có lợi thế; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 yêu cầu: Tiếp tục thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nhằm tạo được nhiều việc làm và đem lại nhiều thu nhập trực tiếp cho người dân; khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Theo quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương quy hoạch 02 CCN là CCN Hợp Thịnh (48,4334 ha) tại xã Hợp Thịnh và CCN Hoàng Lô (50 ha) tại xã Hoàng Lô. Các CCN trên đã được thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng; hiện tại đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng và triển khai các bước để thu hút đầu tư, sớm đưa các CCN này vào hoạt động. Hiện nay, đã có các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đất tại các CCN (trong đó: CCN Hợp Thịnh dự kiến thu hút đầu tư khoảng 30 ha/34,8 ha đạt 86,2%; CCN Hoàng Lô dự kiến thu hút đầu tư khoảng 25 ha/31,4 ha đạt 79,6%). Như vậy, sau khi các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện dự án và thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư thứ cấp đã thỏa thuận, ký biên bản ghi nhớ, quỹ đất còn lại tại 02 cụm trên không nhiều (khoảng

11,2 ha) không đáp ứng được nhu cầu thuê đất sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư trên địa bàn.

Sau khi rà soát, trên địa bàn xã Duy Phiên có quỹ đất khoảng 75 ha có vị trí thuận lợi, phù hợp để quy hoạch CCN. Việc bổ sung quy hoạch và thành lập CCN Duy Phiên tạo điều kiện cho UBND huyện Tam Dương thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang có nhu cầu dịch chuyển từ bên ngoài các KCN, CCN vào trong CCN trên địa bàn huyện Tam Dương nói riêng, của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, từng bước đáp ứng nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp và thuận lợi xử lý môi trường tập trung, tránh ô nhiễm; CCN Duy Phiên được hình thành và lấp đầy góp phần giải quyết công ăn, việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho địa bàn huyện Tam Dương cũng như các khu vực lân cận. Do vậy, việc bổ sung CCN Duy Phiên vào Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là phù hợp và cần thiết.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tam Dương và thẩm định của các ngành chức năng của Tỉnh là đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục 1, Điều 7 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ. Do vậy, các sở ngành, địa phương UBND huyện Tam Dương và UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất bổ sung quy hoạch khu đất nêu trên vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến đồng ý bổ sung CCN Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 75 ha vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Công Thương./.

(Gửi kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch CCN Duy Phiên, huyện Tam Dương).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các ngành: CT, XD, TNMT, KH;
- UBND huyện Tam Dương;
- CV: CN1,3; NN5;
- Lưu: VT, CN3

(Qg b)

nh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Chí Giang